



Thông cáo Báo chí của Sở Cứu hỏa Garland

1500 State HWY 66, Garland, Texas 75040

Ngày phát hành: 9 Tháng 8 năm 2023

Số phát hành # 2023-08-04

Liên hệ truyền thông:

James Dugger

972-781-7121

jwdugger@garlandtx.gov

và Công tác Làm sạch Nguồn nước

Công tác làm sạch nguồn nước liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 7 Tháng 8 tại Nhà máy Sherwin-Williams dự kiến sẽ kéo dài trong vài tuần, với những nỗ lực tập trung vào các con lạch xung quanh.

Trong quá trình nỗ lực khống chế đám cháy, bột chữa cháy từ hệ thống chữa cháy của nhà máy Sherwin-Williams và nước chảy tràn đã len lỏi vào hệ thống cống thoát nước mưa và các con lạch xung quanh. Thành phố Garland đã phối hợp với Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas (TCEQ), Cục Bảo vệ Môi trường (EPA) và Nhà máy Sherwin-Williams để khắc phục mọi sự cố do nước chảy tràn gây ra và loại bỏ toàn bộ số bột còn sót lại.

Chúng tôi đã xây dựng các con đập và đang bơm nước ra khỏi các con lạch bị ảnh hưởng để giảm thiểu sự lây lan của các chất gây ô nhiễm tiềm ẩn. EPA đã lập một [trang web sự cố](#) để lưu trữ tất cả dữ liệu liên quan đến việc làm sạch các con lạch và kiểm tra chất lượng không khí. Bản đồ các con lạch bị ảnh hưởng hiện đã có trên trang web này.

Quá trình lấy mẫu nước đang được tiến hành và kết quả xét nghiệm sẽ được thêm vào [trang web sự cố của EPA](#) sau khi có kết quả, dự kiến sẽ có vào ngày hôm sau. Thông tin liên quan đến các chất gây ô nhiễm, nếu được phát hiện, và những việc cần làm cũng sẽ được chia sẻ trong thông cáo báo chí trong tương lai.

Người dân được khuyến nghị không câu cá hoặc tiếp xúc với những con lạch bị ảnh hưởng trong khi các hoạt động kiểm tra chất gây ô nhiễm và làm sạch nguồn nước vẫn đang được tiến hành. Mặc dù một số lượng cá chết đã được phát hiện ở các con lạch này, nhưng không có tác động đáng kể nào đối với sức khỏe cộng đồng được xác định tại thời điểm này.

Hệ thống vệ sinh và nước uống của thành phố đang được theo dõi liên tục và không bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn hoặc các hoạt động làm sạch nguồn nước.

Ngài Scott LeMay – Thị trưởng của Garland chia sẻ: “Thành phố vô cùng biết ơn các chuyên gia đến từ TCEQ, EPA và rất nhiều đối tác khác đã phối hợp cùng chúng tôi để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và an ninh cho cư dân của thành phố. Các nhân viên đang làm việc trên khắp thành phố và không quản ngại ngày đêm để giám sát hệ thống nước, giảm thiểu sự lây lan và loại bỏ các chất gây ô nhiễm tiềm ẩn, tiến hành các xét nghiệm và sau cuối là bảo vệ các chủ nhà, động vật hoang dã và môi trường của địa phương. Chúng tôi cam kết sẽ liên tục cập nhật thông tin đến người dân và sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin mới trong thời gian sớm nhất.”

Để phòng ngừa các rủi ro, EPA đã kích hoạt Trung tâm Kiểm soát Chất độc cho sự cố này. Nếu quý vị cảm thấy không khỏe và tin rằng đó là do quý vị đã tiếp xúc với một con lạch bị

ảnh hưởng, vui lòng gọi số 1-800-222-1222 để được chuyên gia hướng dẫn. Đây là dịch vụ miễn phí và bảo mật, phục vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.